



ประกาศสำนักการแพทย์
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
อนุมัติหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลและการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภท
ทั่วไปและประเภทวิชาการ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากร
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยให้นำหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
สำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ
สำหรับตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ มาใช้กับการ
ประเมินเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง สำหรับประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

สำนักการแพทย์ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือก
พร้อมทั้งเค้าโครงเรื่องของผลงานที่จะส่งประเมินแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ/หน่วยงาน	ได้รับการคัดเลือกให้ ประเมินเพื่อรับเงิน ประจำตำแหน่ง จำนวน (บาท)
๑	นางสาวสุจินดา ราญมีชัย	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๗๕๔)	ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลเจริญกรุง ประชารักษ์ สำนักการแพทย์	๓,๕๐๐

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

(นายสุรินทร์ กุ์เจริญประสิทธิ์)

รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์
ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการแพทย์

สรุปข้อมูลของผู้ขอรับการคัดเลือก

ชื่อผู้ขอรับการคัดเลือก นางสาวสุจินดา ราญมีชัย
เพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
<p>๑. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล</p> <p>๑.๑ คุณวุฒิการศึกษา</p> <p>๑.๒ ประวัติการรับราชการ</p> <p>๑.๓ มีระยะเวลาดำรงตำแหน่งและการปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งหรือได้รับการยกเว้นจาก ก.ก แล้ว</p> <p>๑.๔ มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่คัดเลือก</p> <p>๑.๕ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ</p>	<p>- พยาบาลศาสตรบัณฑิต</p> <p>- อายุราชการ ๙ ปี ๔ เดือน (นับตั้งแต่วันที่ ๒ พ.ค. ๒๕๔๘ ถึงวันที่ ๑๖ ก.ย. ๒๕๕๗)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งในระดับชำนาญการหรือเทียบเท่าเป็นเวลา ๓ ปี (ตั้งแต่วันที่ ๓ ส.ค. ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๑๖ ก.ย. ๒๕๕๗)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพเป็นระยะเวลา ๙ ปี ๔ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๒ พ.ค. ๒๕๔๘ ถึงวันที่ ๑๖ ก.ย. ๒๕๕๗)</p> <p>- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ใบอนุญาตที่ ๔๗๑๑๑๗๙๕๔๗</p>
<p>๒. การพิจารณาคูณลักษณะของบุคคล</p> <p>- ต้องได้รับคะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชาประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐</p> <p>๓. อื่นๆ (ระบุ).....</p> <p>.....</p>	<p>- ได้คะแนนประเมิน ร้อยละ ๙๒</p>

เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นางสาวสุจินดา ราญมีชัย

เพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

๑. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน การพยาบาลผู้ป่วยภาวะช็อกจากการติดเชื้อ

ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน ๘ วัน(ตั้งแต่วันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕)

ขณะดำรงตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ด้านการพยาบาล (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๗๕๔)

สังกัด ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักงานแพทย์

กรณีดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด

กรณีดำเนินการร่วมกันหลายคน รายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดทำผลงานที่เสนอขอประเมิน

ผลสำเร็จของงาน (ระบุความสำเร็จเป็นผลผลิต หรือผลลัพธ์ หรือประโยชน์ที่ได้รับ)

ภาวะช็อกจากการติดเชื้อเป็นภาวะวิกฤตที่พบได้บ่อยและเป็นสาเหตุอันดับต้นๆของการเสียชีวิตของผู้ป่วย โดยสาเหตุการติดเชื้อคือ เชื้อแบคทีเรีย ถึงแม้ว่าจะมีความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีในการวินิจฉัย แต่ผู้ป่วยเหล่านี้ยังมีอัตราการเสียชีวิตสูงถึง ร้อยละ ๒๕-๘๐ ดังนั้นพยาบาลประจำห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉินต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ความชำนาญ ประสบการณ์ จึงจะสามารถประเมินสภาพผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และจัดลำดับการช่วยเหลือตามความจำเป็นก่อน-หลังได้ ทำให้ผู้ป่วยสามารถผ่านพ้นภาวะวิกฤต มีสภาพสมบูรณ์ดังเดิม และสามารถกลับไปดำเนินชีวิตในสังคมปกติได้ กรณีศึกษา ผู้ป่วยหญิงไทย อายุ ๒๖ ปี HN ๓๔๗๙๐/๕๓ สถานภาพสมรส คู่ สัญชาติไทย เชื้อชาติไทย อาชีพรับจ้าง มาตรวจรักษาที่ห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๒๑.๐๐ น. ญาตินำส่งให้ประวัติว่า ไข้สูง พวดคุยสับสน เรียกไม่รู้สีกตัว ประเมินอาการแรกเริ่ม ผู้ป่วยเรียกไม่ลืมตา กระสับกระส่าย พุดเพื่อ บอกว่าหนาว ๆตลอดเวลา ชักประวัติเพิ่มเติมจากญาติที่มีสีหน้าวิตกกังวล ญาติให้ข้อมูลว่า ๓ วันก่อนมาโรงพยาบาลคือวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ ผู้ป่วยมีไข้ อ่อนเพลีย ไม่มีแรง ตื่นสุราและยาพาราเซตามอลไม่ทราบจำนวนและยาลดน้ำหนักร วันนี้เรียกไม่รู้สีกตัว จึงพามาโรงพยาบาล วัดสัญญาณชีพแรกเริ่ม ความดันโลหิต ๖๗/๓๐ มิลลิเมตรปรอท อัตราการเต้นของหัวใจ ๗๐ ครั้งต่อนาที อัตราการหายใจ ๒๘ ครั้งต่อนาที อุณหภูมิร่างกาย ๓๘.๘ องศาเซลเซียส วัดค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดจากปลายนิ้วได้ร้อยละ ๘๖ (ค่าปกติมากกว่าร้อยละ ๙๕) รายงานแพทย์ตรวจรักษาทันที แพทย์ให้การรักษาโดย ให้สารน้ำเป็น ๐.๙%NSS ๑๐๐๐ มิลลิลิตรหยุดเข้าทางหลอดเลือดดำอย่างรวดเร็วอัตรา ๕๐๐ มิลลิลิตรใน ๑๕ นาที ให้ออกซิเจนแบบ mask c bag ๘ ลิตรต่อนาที พร้อมกับเจาะเลือด septic work up ตามแนวทางปฏิบัติ Clinical tracer sepsis ของโรงพยาบาลทันที ประเมินซ้ำ หลังให้สารน้ำ ๑๕ นาที วัดความดันโลหิตได้ ๗๕/๔๑ มิลลิเมตรปรอท อัตราการเต้นของหัวใจ ๗๒ ครั้งต่อนาที แพทย์ให้สารน้ำ ๐.๙% NSS ๑๐๐๐ มิลลิลิตรหยุดเข้าทางหลอดเลือดดำอย่างรวดเร็วเพิ่มอีก ๕๐๐ มิลลิลิตรใน ๑๕ นาที ประเมินซ้ำ วัดความดันโลหิตได้ ๘๕/๕๑ มิลลิเมตรปรอท อัตราการเต้นของหัวใจ ๗๐ ครั้งต่อนาที แพทย์พิจารณาให้ยา Levophed ๔ มิลลิกรัมละลายในสารน้ำ ๕% D/W ๑๐๐ มิลลิลิตร ในอัตรา ๑๐ หยดต่อนาที ปรีกษาแพทย์เวรอายุรกรรม แพทย์ให้การักษาโดยให้ยาปฏิชีวนะ

Ceftriaxone ๒ กรัมละลายในสารน้ำ ๐.๙ %NSS ๑๐๐ มิลลิลิตรหยดเข้าหลอดเลือดดำใน ๓๐ นาที ให้ยา Paracetamol ๕๐๐ มิลลิกรัม ๒ เม็ดรับประทานทันทีเพื่อลดไข้ ใส่สายสวนปัสสาวะเพื่อประเมินน้ำเข้าและออกจากร่างกาย แพทย์อายุรกรรมพิจารณาให้รับไว้เป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาลที่หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง ก่อนการเคลื่อนย้าย ผู้ป่วยรู้สึกตัว เรียกสมิตา ถามตอบชื่อได้ ไม่กระสับกระส่าย ทำตามคำสั่งได้ วัดความดันโลหิต ๑๑๒/๖๙ มิลลิเมตรปรอท อัตราการเต้นของหัวใจ ๖๘ ครั้งต่อนาที อัตราการหายใจ ๒๔ ครั้งต่อนาที ค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดปลายนิ้วได้ร้อยละ ๙๙ (ค่าปกติมากกว่าร้อยละ ๙๕) แจ้งญาติที่วิตกกังวลเกี่ยวกับการเจ็บป่วยของผู้ป่วย รับทราบเกี่ยวกับการดำเนินของโรค แผนการรักษาพยาบาลและให้ญาติเซ็นชื่อเป็นพยานในการนอนโรงพยาบาลของผู้ป่วย ขณะพักรักษาตัวในโรงพยาบาลพบว่าไม่มีภาวะแทรกซ้อน รู้สึกตัวดี พูดคุยรู้เรื่อง ช่วยเหลือตัวเองได้ แพทย์อนุญาตให้ผู้ป่วยกลับบ้านได้ในวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ รวมระยะเวลาพักรักษาตัวในโรงพยาบาล ๘ วัน และนัดมาตรวจอีกครั้งในวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ จากการดูแลผู้ป่วยรายนี้ ได้ให้การพยาบาลศึกษาติดตามและประเมินผลการพยาบาลเป็นเวลา ๘ วัน และเยี่ยมจำนวน ๔ ครั้ง พบปัญหาการพยาบาลทั้งหมด ๗ ข้อ ปัญหาทั้งหมดได้รับการแก้ไขหมดไป พร้อมได้ให้คำแนะนำก่อนกลับบ้านแก่ผู้ป่วยและญาติเรื่องการปฏิบัติตัว การรับประทานยา รวมถึงการสังเกตอาการผิดปกติที่ต้องมาพบแพทย์ก่อนวันนัดตลอดจนแนวทางการใช้บริการสุขภาพ ผู้ป่วยและญาติเข้าใจดี และแนะนำให้มาตรวจตามแพทย์นัด

ประโยชน์ที่จะได้รับ

๑. ผู้ป่วยปลอดภัย ไม่เกิดภาวะคุกคามต่อชีวิตจนถึงแก่เสียชีวิต โดยได้รับการประเมิน การตรวจวินิจฉัย และการรักษาพยาบาลได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ลดความรุนแรงของโรค
๒. ผู้ป่วยปลอดภัย ไม่เกิดจากภาวะแทรกซ้อนหรือความผิดปกติระหว่างการรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล
๓. ผู้ป่วยและญาติมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพยาธิสภาพของโรค อาการ อาการแสดง การดำเนินของโรค และวิธีการรักษาพยาบาล ให้ความร่วมมือในการรักษา ปฏิบัติตนได้ถูกต้องเหมาะสม
๔. ผู้ป่วยและญาติสามารถกลับไปดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข

๒. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ชื่อข้อเสนอ สื่อการสอนทางคอมพิวเตอร์ เรื่อง การช่วยเหลือผู้ป่วยภาวะช็อกในระยะวิกฤต

วัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย

วัตถุประสงค์

เมื่อสิ้นสุดการเรียนรู้ผู้เรียนสามารถ

๑. บอกความหมายของ “ช็อก” แต่ละชนิดได้
๒. อธิบายปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดช็อกได้
๓. อธิบายการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาเมื่อมีภาวะช็อกได้
๔. อธิบายการประเมินผู้ป่วยที่มีภาวะช็อกได้
๕. บอกวิธีการรักษาพยาบาลผู้ป่วยภาวะช็อกในระยะวิกฤตได้

เป้าหมาย

๑. พยาบาลประจำห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉินมีความรู้ สามารถประเมินภาวะช็อกได้ตั้งแต่ระยะเริ่มแรกให้การช่วยเหลือผู้ป่วยอย่างถูกต้องและทันท่วงที
๒. ผู้ป่วยปลอดภัยจากภาวะวิกฤต ไม่สูญเสียชีวิต ความพิการ ทูพลภาพ สามารถดำรงความมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้ต่อไป

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. เพื่อพัฒนาคุณภาพการทำงานของพยาบาลประจำห้องอุบัติเหตุฉุกเฉินให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความมั่นใจ และภาคภูมิใจในวิชาชีพ
๒. ลดอุบัติการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น เช่น การที่ผู้ป่วยช็อกจนทำให้หัวใจหยุดเต้น และได้รับการฟื้นคืนชีพ (CPR) ที่ห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
๓. ผู้ป่วยและครอบครัว เกิดความพึงพอใจในการให้บริการของโรงพยาบาล